


กสิกรไทยเร่งเครื่องเข้าเมียนมาร์รับเออีซี พร้อมรับ มอบใบอนุญาตตั้งสำนักงานผู้แทน

กสิกรไทยขานรับเออีซีต่อเนื่อง ล่าสุด เดินหน้าเปิดสำนักงานผู้แทนในเมียนมาร์ มุ่งเน้นให้บริการ One Stop Service พร้อมให้ข้อมูลการค้า การลงทุน รวมถึงแนะนำเครือข่ายที่สำคัญต่างๆ ผ่านธนาคารพันธมิตรในเมียนมาร์

 กสิกรไทยขานรับเออีซีเตรียมเปิดสำนักงานผู้แทน
กรุงย่างกุ้งในเมียนมาร์ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย รับ
มอบใบอนุญาตเปิดสำนักงานผู้แทน

(Representative Office) จากนายदान เย ผู้
ว่าการธนาคารกลางสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนม
มาร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้แก่ลูกค้าด้วยบริ
การ One Stop Service พร้อมให้ข้อมูลการค้า
การลงทุน รวมถึงแนะนำเครือข่ายบริการที่สำคัญ
ต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในเมียน
มาร์ ณ กรุงเนปีดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ เมื่อเร็วๆ นี้

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์เป็นประเทศที่น่าจับตามองเนื่องจากมีศักยภาพสูงในแถบเอเชีย โดยมีผู้ประกอบการไทยสนใจขยายการค้า
การลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจรวมทั้งเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้นำเข้า ส่งออก
และลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยก่อนเข้า
สู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ธนาคารฯ ได้ดำเนินการเตรียมจัดตั้งสำนักงานผู้แทนขึ้นที่กรุง
ย่างกุ้ง (Yangon Representative Office) ล่าสุดได้รับมอบใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative
Office) จากธนาคารกลางสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สำนักงานผู้แทนดังกล่าวให้บริการแบบ One Stop Service มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ข้อมูลการตลาด การค้า การลงทุน และแนะนำเครือข่ายที่สำคัญต่างๆ รวมถึงโครงการจับคู่ธุรกิจ

(Global Business Matching) ที่ธนาคารฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีคู่ค้าที่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยร่วมกับสำนักงานใหญ่และธนาคารพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ปัจจุบัน ธนาคารฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับธนาคารต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมแล้วทั้งสิ้น 32 ธนาคารในประเทศกัมพูชา เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โดยล่าสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศล่าสุด ทางธนาคารฯ พร้อมเดินทางต่อไปเพื่อเชื่อมเครือข่ายธนาคารพันธมิตรให้ครบ 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเร็วๆ นี้